



# เก็บเงินหลักพัน สานฝันลูกเรียนนอก

เมื่อก่อนนี้ การได้ไปเรียนต่างประเทศ เป็นความใฝ่ฝันของหลายๆ คน เพราะการเป็นนักเรียนนอก ช่างดูดีและมีโอกาสได้รับเลือกเข้าทำงานในบริษัทดีๆ มากกว่าคนอื่น แต่การที่จะได้ไปดังฝันนั้น ดูเป็นเรื่องที่ยากลำบากและต้องมีทุนทรัพย์ค่อนข้างสูง หลายคนจึงได้เพียงแต่คิดเท่านั้น แต่ทุกวันนี้ถ้าใครคิดจะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยากเพราะสามารถหาข้อมูลได้ง่าย รวมถึงมีผู้ประกอบการให้บริการแนะนำและปรึกษาการเรียนต่อต่างประเทศมากมาย หรือทุนการศึกษาของสถาบันต่างๆ อีกหลายแห่ง

สำหรับท่านที่ประสงค์จะส่งลูกเรียนด้วยทุนตนเองนั้น ต้องคำนึงถึงว่าแต่ละประเทศก็จะมีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน เช่น ในปี 2560 ถ้าจะไปเรียนที่ออสเตรเลีย จะมีค่าเทอมขั้นต่ำในระดับปริญญาตรีอยู่ที่ประมาณปีละ 10,000 USD คิดเป็นเงินไทยที่อัตราแลกเปลี่ยน 33 บาทต่อ 1 USD เท่ากับ 330,000 บาทหรือเรียนที่สหรัฐอเมริกา มีค่าเทอมขั้นต่ำในระดับปริญญาตรีอยู่ที่ประมาณปีละ 19,000 USD คิดเป็นเงินไทยเท่ากับ 627,000 บาท เป็นต้น (ข้อมูลจาก [www.hotcourses.in.th](http://www.hotcourses.in.th))

สมมติว่าเราเริ่มวางแผนตั้งแต่เริ่มมีลูก เราจะมีเวลาเก็บเงินประมาณ 18 ปี ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นค่าเทอมก็จะสูงขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อ ถ้าคิดเงินเพื่อเพียงแค่ 5% ค่าเทอมขั้นต่ำ

ของประเทศออสเตรเลียจะกลายเป็นปีละประมาณ 794,200 บาท หรือค่าเทอมขั้นต่ำของประเทศสหรัฐอเมริกาจะกลายเป็นปีละประมาณ 1,509,000 บาทแต่การที่เราจะให้เงินทำงานได้เต็มทีนั้น ควรเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสมด้วย ในที่นี้แนะนำให้จัดพอร์ตโดยใช้กองทุนรวม ซึ่งเป็นการลงทุนที่ง่ายและมีมืออาชีพบริหารเงินให้ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความสามารถในการติดตามตลาด

ในการจัดพอร์ตนั้น แนะนำให้แบ่งเป็น 3 ช่วง คือช่วงแรกลงทุนในพอร์ตความเสี่ยงสูงเป็นระยะเวลาเกิน 10 ปีขึ้นไปโดยควรกระจายความเสี่ยงในกองทุนรวมตราสารทุนหลายประเภท ช่วงที่ 2 ควรลดความเสี่ยงลงมาอยู่ในระดับกลาง โดยเพิ่มสัดส่วนตราสารหนี้ในพอร์ต เพื่อให้พอร์ตไม่ผันผวนจนเกินไป ช่วงที่ 3 หรือช่วงก่อนใช้เงินประมาณ 1 ปี ควรลงทุนในพอร์ตความเสี่ยงต่ำ เช่น ลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือบัญชีเงินฝาก เพื่อเตรียมตัวสำหรับนำเงินออกมาใช้จ่าย

โดยพอร์ตความเสี่ยงสูงจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนซึ่งอ้างอิงผลตอบแทนจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยอยู่ที่ปีละประมาณ 12% พอร์ตความเสี่ยงปานกลางจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมแบบผสม ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละประมาณ 5% และพอร์ตความเสี่ยงต่ำ

ซึ่งอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ ผลตอบแทนปีละประมาณ 0.50%

ตามข้อมูลข้างต้น ถ้าเรามีการวางแผนและมีเวลาให้เงินทำงานนั้น การเก็บออมต่อเดือนจะต้องใช้เงินจำนวนมากนักโดยถ้าสมมติเราออมเงินในพอร์ตความเสี่ยงระดับสูงเดือนละ 5,000 บาทเป็นเวลา 15 ปี ออมเงินในพอร์ตความเสี่ยงระดับกลาง 2 ปี และออมเงินในพอร์ตความเสี่ยงระดับต่ำในปีสุดท้าย เมื่อครบ 18 ปี จะมีเงินทุนสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีประมาณ 3 ล้านบาทเลยทีเดียว แต่สำหรับท่านที่มีเวลาออมเงินไม่ถึง 18 ปี อาจจะต้องปรับตัวเลขในการออม เนื่องจากจำนวนปีลดลง แต่การออมเงินในพอร์ตระดับความเสี่ยงสูงนั้น ไม่ควรมีเวลาน้อยกว่า 10 ปี และการคำนวณค่าใช้จ่ายนั้นยังต้องคำนึงถึงมหาวิทยาลัยแต่ละที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศด้วย

ทั้งนี้ ควรจะมีการทบทวนแผนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการติดตามผล และเมื่อกรณีที่มีโอกาสมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนประเทศที่ต้องการไปศึกษาต่อ หรือมีเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะกระทบกับแผนที่วางไว้ครับ (NIV)